



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว จัดตั้งศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ

สร้างพื้นที่ให้โอกาสทัดเทียมคนปกติ ลดปัญหาสังคมจัดทำหลักสูตรและสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ตามที่ศธ.ได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบกับมศวทำงานด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา ทางการได้ยิน ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ สมာธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ จึงทำให้ถึงเวลาที่เราจะจัดตั้งศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ หรือ Disability Support Service Center (DSS) อย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนโอกาสการศึกษาการเรียนรู้ให้นิสิตพิการอย่างเต็มศักยภาพ

อธิการบดี มศว กล่าวต่อไปว่า ศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ หรือนิสิตที่มีความต้องการพิเศษ จะทำหน้าที่บริการ ช่วยเหลือ และสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่นิสิต ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกับคนปกติได้โดยให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด นอกจากนี้จะทำการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ส่งเสริมความร่วมมือในการประกอบอาชีพ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน จัดหาสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิต ในนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางร่างกาย สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้

โดยศูนย์บริการฯ จะทำการบันทึกและสำเนาเทปการเรียน บริการ VCD/MP3 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการขยายขนาดตัวอักษร สอนเสริม การอ่านข้อสอบให้ ช่วยจดคำบรรยาย บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน ให้คำปรึกษาและแนะนำโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่นิสิตควรจะได้รับ บริการล่ามภาษามือ

"ซึ่งนิสิตที่มีความต้องการพิเศษในทุกประเภท ต้องมาลงทะเบียนกรอกประวัติในการขอรับบริการจากศูนย์บริการฯ จากนั้นผู้ประสานงานของศูนย์ จะทำการช่วยเหลือนิสิตตามขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของความต้อการของนิสิต ซึ่งการเกิดศูนย์บริการฯ แห่งนี้จะทำให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และดำรงชีวิตร่วมกับคนปกติได้ และเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับพวกเขาอย่างแท้จริง การให้โอกาสในลักษณะนี้จะช่วยลดปัญหาสังคมได้ด้วย" อธิการบดี มศว กล่าว